
 

 

 

 

               การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

  วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร            
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  2 ครั้งที่  22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ ง) เป็นพิเศษ โดยมี                     
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธาน                
การประชุม   

(1) กระทู้ถาม           ไม่มี 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 

รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2567 แล้ว นั้นบัดนี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรี เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 

นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน 

นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
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พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

นายสรวงศ์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายอัครา พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นางมนพร เจริญศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นางสาวชาบีดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นายเดชอิศม์ ขาวทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2567 เป็น 
ปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

ที่ประชุมรับทราบ 

(3)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  

 พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  2 ครั้ งที่  21  
(สมัยสามัญประจำปีงบประมาณครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 4 กันยายน 2568   

มาตรา 25      มีการแก้ไข 
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ 
มีกรรมาธกิารขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   

 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ในส่วนของ
งบประมาณโครงการจัดแสดงนิทรรศการ World EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN มีการจัดงาน
ในปี  พ.ศ. 2568 แต่งานจบไปแล้ว เหตุ ใดจึงมีการของบประมาณต่อมาจนถึงปี  พ .ศ. 2569  
ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนไดป้ระโยชน์สูงสุดจากโครงการนี ้แต่กลับใช้งบประมาณของรฐัเพ่ือจัด Roadshow 
ให้คนเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน ในขณะนี้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขได้รับงบประมาณเป็นจำนวนน้อยและไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณสุขเพ่ือดูแล
ประชาชน การจัดงบประมาณเช่นนี้ เป็นการจัดงบประมาณที่ไม่มีความเหมาะสม ไม่ก่อประโยชน์ต่อ
วงการสาธารณสุขของประเทศ งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งบประมาณไม่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาการตรวจวัดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารและยา ขาดการสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารและยาของคนไทย 
เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน งบประมาณของโครงการนวัตกรรม
สุขภาพ เพ่ือพัฒนา LINE Official Account (LINE OA) หมอพร้อม มีความซ้ำซ้อนและไม่เหมาะสม  
ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย มีการจัดสรรงบประมาณจัดสรรกระจุกตัว ควรทบทวนงบประมาณ
เกี่ยวกับงบประมาณในส่วนของการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้  
ไม่ปรับลดงบประมาณของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ด้านภารกิจเกี่ยวกับการต่อยอด
แพทย์แผนไทยเพ่ือสร้างรายได้ ถือเป็น Soft Power ของกระทรวง 1 หน่วยงาน 3 โครงการ คือ  
(1) ส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ยกระดับสินค้า
และบริการจากฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ (3) เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และพัฒนาและยกระดับการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างคุณค่า 
เชิงประจักษ์ให้กับแพทย์แผนไทยในระดบัสากล มีการเตรียมงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแผน
และกรอบอัตราการบรรจุของบุคลากรด้านสาธารณสุขในอนาคต รวมทั้งการเตรียมแผนการพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เพื่อเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ไว้อย่างไรบ้าง 

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น
การเพ่ิมงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขให้มีความเพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น  
งบประมาณด้านบุคลากรสาธารณสุขควรมีอย่างเพียงพอและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพในทุกสายงาน  
มีการเพ่ิมจำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ได้รับการบรรจุ เพ่ือขวัญและกำลังใจของบุคลากร  
และขอให้มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอในโรงพยาบาลรัฐ รวมถึงงบประมาณสนับสนุน 
ด้านเครื่องมือทางการแพทย์ สถานบริการทางแพทย์ภาครัฐ เพื่อการรับบริการที่ดขีองประชาชน ส่งเสริม
การแพทย์ปฐมภูมิเพ่ือให้มีการป้องกันและดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้  
ด้านสุขภาพเพ่ือดูแลตัวเองเบื้องต้น สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์พ้ืนฐาน เช่น เครื่องวัดความดัน  
ให้มีความเพียงพอในสถานบริการสาธารณสุขตามชุมชน เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล  
ขนาดใหญ่ การส่งเสริมโครงการจัดแสดงนิทรรศการเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนต่อไป เพราะประเทศไทยเป็น 
Medical Hub ของภูมิภาค บุคลากรด้านการแพทย์ของไทยมีศักยภาพที่ดีเยี่ยม การจัดงานดังกล่าว  
จะเป็นการประชาสัมพันธ์ดา้นสาธารณสุขของประเทศใหเ้ป็นทั่วโลกรู้จัก เพื่อดึงดูดให้เข้ามารบัการรักษา
และรับการบริการ เพ่ือเป็นการหารายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ทางแพทย์ที่มีศักยภาพเพ่ือดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน และควรเพ่ิมงบประมาณด้านการส่งเสริม  
และพัฒนาการแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพและเพ่ิมโอกาสให้กับแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย เพ่ิมจำนวนศูนย์ตรวจสอบอาหาร และศูนย์การบำบัดยาเสพติดให้เพียงพอและมีจำนวน
บุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริการ และกำหนดอัตราค่าบริการควรมีราคาที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนงบประมาณด้านอาคารสถานที่ 
จำนวนเตียงคนไข้ของหน่วยให้บริการด้านสุขภาพให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  ยกระดับระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง  
การรักษาได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลที่รองรับระบบดังกล่าวให้งบประมาณ
มีความเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับระบบสาธารณสุขของประเทศ 
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กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่า โครงการ World EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN  
เป็นโครงการผูกพันงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 จนถึง พ.ศ. 2569  เป็นโครงการต่อเนื่องและ เป็น
มติของคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้ว ตั้งแต่ปี 2564 ให้กระทรวงสาธารณสุขโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ มอบหมายให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็น Commissioner of General Section ในการ
ออกบูธส่งเสริมภาคเอกชน ภาคการลงทุน เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นกระจกสะท้อนกลับให้ทำเอกชน  
ในด้านเอกชนเป็นรายได้กลับมาสู่ประเทศต่อไป สำหรับเรื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สมาชิกฯ  
ให้ความเป็นห่วงว่างบประมาณมีไม่เพียงพอ ซึ่งในปีนี้ตัดงบประมาณน้อยมาก ยังคงไว้เป็นงบประมาณที่
สำคัญ ปรับลดในส่วนเครื่องเฉือนชิ้นเนื้อ เมื่อได้สอบถามหน่วยรับงบประมาณ เมื่อปรับลดก็ไม่ได้มี
ผลกระทบต่องาน โดยจะใช้เครื่องที่มีอยู่แล้ว โครงการสำคัญหลายโครงการของโรงพยาบาลรวมถึง
อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ผลผูกพันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว กรรมาธิการเข้าใจถึงความจำเป็นของ
งบประมาณ ได้มีการสอบถามผู้ที่มาชี้แจงถึงความไม่เพียงพอด้านบุคลากรได้รับคำตอบว่าการบรรจุ
บุคลากรต้องผ่านขั้นตอนจาก กพ. และการตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับ แต่เป็นที่ทราบว่างบประมาณ 
มีจำกัด มีการใช้เงินนอกงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาไปพลางก่อน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตในรายงาน  
ของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดำเนินการต่อ  นอกจากนี้ มีการเพ่ิมงบประมาณ 
ร้อยละ 0.71 ด้านการลงทุนด้านการก่อสร้าง และตั้งงบประมาณรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขไว้แล้ว 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  417 เสียง และเห็นด้วยกับ
การแก้ไขของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 286 เสียง 

มาตรา 26      มีการแก้ไข 
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   
กรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอปรับลดงบประมาณท่ีตั้งไว้ในงบประมาณ

ของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด งบประมาณ 
18,520,500 บาท และโครงการยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมคู่ชุมชน งบประมาณ 19 ,253,200 
บาท และการสร้างนักธุรกิจอุตสาหกรรม งบประมาณ 14 ,512,600 บาท ท้ัง 3 โครงการมีชื่อและ
กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่ปัจจุบันมีโรงงานปิดตัวไปเป็นจำนวนมาก และเศรษฐกิจไทยไม่มีการ
เติบโต ไม่มีการแข่งขันด้านการลงทุน และโครงการเหล่านี้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ให้เติบโตได้ จึงขอปรับลดงบประมาณของทั้ง 3 โครงการนี้ลง  

 



- 6 - 

 

  

 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้  
ขอปรับลดงบประมาณกรมโรงงานลง เนื่องจากบางโครงการของหลายหน่วยงานไม่มีความชัดเจน และ
ไม่มีความคุ้มค่ากับจำนวนงบประมาณที่ใช้ เช่น โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือรองรับการ
ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของ
เสียอันตรายและการกำจัดงบ 10 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบงานกำกับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก 
งบประมาณ 20 ล้านบาท โครงการระบบ DIW GATEWAY CENTER งบประมาณ 10 ล้านบาท 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโครงการส่งเสริมการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
ปัญญาประดิษฐ์ ใช้งบประมาณ 5.1 ล้านบาท  โครงการเหล่านี้ฟังดูดีแต่ที่น่ากังวลใจคือตัวชี้วัดใน
เอกสารระบุว่าลดปัญหาการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินงานมีประสิทธิภาพผู้ประกอบการได้รับความสะดวก การกำหนดตัวชี้วัด
แบบวัดผลไม่ได้ ควรระบุเลยว่าสามารถลดปัญหาการร้องเรียนได้กี่เรื่องต่อเดือนต่อปี ลดระยะเวลา 
ได้กี่วัน กี่ขั้นตอน หรือลดจำนวนเจ้าหน้าที่ได้กี่คน สิ่งเหล่านี้ สะท้อนความสำเร็จของโครงการได้จริง 
สำหรับโครงการพัฒนาระบบงานกำกับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้
งบประมาณ 20 ล้านบาท โครงการนี้ก็เขียนข้อมูลวัตถุประสงค์โครงการไว้ดีทำฐานข้อมูลตรวจโรงงาน
เชื่อมโยงงานอนุมัติ อนุญาต การตรวจโรงงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเดิม คือตัวชี้วัด  ในเอกสารระบุว่า
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดมาตรฐานการทำงานที่ครอบคลุมลดปัญหา  
เรื่องร้องเรียน การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โครงการที่ 3 โครงการระบบ DIW GATEWAY CENTER  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 10 ล้านบาท เพ่ือทำศูนย์กลางระบบสารสนเทศกรมโรงงาน  
ทำระบบ API กลางของการบริการสารสนเทศของกรมโรงงาน เป้าหมายกำกับดูแลโรงงานได้มี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตัวชี้วัด มีระบบ 1 ระบบ มีผู้ดูแล 200 คน มี 72,600 โรงงาน มีผู้ใช้  
12,000 ผู้ใช้ ตัวชี้วัดดังกล่าวจับต้องได้จริง แต่ไม่เน้นคุณภาพ ไม่สะท้อนเป้าหมาย มีการกำกับที่มี
ประสิทธิภาพจริงหรือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสม คือควรดูว่า เทียบก่อนกับหลังมีระบบ การกำกับดีขึ้นไหม 
ประชาชนสะดวกขึ้นไหม ตรวจจับโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานไวขึ้นไหม ป้องกันอันตรายให้ประชาชนได้ดี
ขึ้นไหม ที่สำคัญทั้ง 3 โครงการนี้ มีความซ้ำซ้อนกัน เพราะวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันมาก สามารถทำ
ร่วมกัน เพ่ือประหยัดงบประมาณได้ อีกทั้ง 3 โครงการเน้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
โรงงาน ถ้ากรมโรงงาน มีโครงการเหล่านี้แล้ว จะป้องกันปัญหาได้ แต่ถ้าเกิดปัญหา จะมีผู้รับผิดชอบ  
ไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ควรเป็นตัวชี้วัด ที่ผ่านมาเกิดเหตุแต่ละครั้งสายเกินแก้ ประชาชน
ได้รับผลกระทบ เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นโครงการอบรมขอมา 5.1 ล้าน 
โดนปรับลดไปหนึ่งแสนบาท เป็นโครงการจัดอบรม แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรอบรมนักออกแบบ 
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อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 50 คน อบรมนักบูรณาการระบบ 50 คน โครงการนี้ช่วยอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือที่ระบุว่า สถานประกอบการ 
ที่เข้าร่วม มีมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อดูในรายละเอียดโครงการ กลับพบว่า
ต้นทุนการอบรม สูงถึง 45,000 - 50,000 บาทต่อหัว แม้จะไปแตกในรายละเอียด ว่าค่าอบรมแค่ 
17,000 ต่อหัว ที่เหลือเป็นค่าออกแบบหลักสูตร ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดทำรายงาน ค่าให้คำปรึกษาแต่
เมื่อคิดรวมแล้วหารเฉลี่ยตก 40,000 - 50,000 บาท แต่เมื่อลองพิจารณาจากโครงการคล้ายกัน  
ที่หน่วยงานอื่นจัด เนื้อหาลักษณะเดียวกัน ราคาต่อหัวต่ำกว่ามาก  เมื่อพิจารณาจากโครงการ และ
งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด สรุปได้ว่าโครงการมีข้อสงสัยเรื่องความคุ้มค่า ความซ้ำซ้อน ตลอดจนราคาที่มี
แนวโน้มสูงเกินจำเป็น นอกจากนี้ โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม ควรปรับ
ลดงบประมาณลงเพ่ือนำไปเพิ่มเติมให้กับโครงการที่มีความจำเป็นและสำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนด้านสถานที่ทิ้งสารเคมี การกำกับดูแลตรวจสอบสารเคมี โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับจัดการ
กากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนในชุมชน และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การเดินหน้าเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมจำเป็นต้องคำนึงสุขภาพของคนและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย  นอกจากนี้ ขอปรับลดงบประมาณโครงการเกี่ยวกับ Soft Power การพัฒนา
บุคลากรด้านแฟชั่น เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณเท่าที่ควร สามารถปรับลดลงได้ จึงขอปรับ
ลดลง โดยการปรับลดงบประมาณลงไม่กระทบต่อการทำงานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึง
ปรับลดงบประมาณของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์  
อย่างแท้จริง อาจทำให้เกษตรชาวไร่อ้อยมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแต่ไม่คุ้มค่ากับผลผลิตที่จะได้รับ และ
การทำงานของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลยังไม่สามารถตอบโจทย์และช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยอย่างเป็นระบบ จึงขอปรับลดงบประมาณ
ตามที่สงวนคำแปรญัตติไว้ 

 กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่า การปรับลดงบประมาณของกรมโรงงานอุตสาหกรรมลง  
52 ล้านบาท เป็นความเห็นร่วมกันของคณะกรรมาธิการที่มาจากทุกพรรค สิ่งที่ปรับลดไปอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์โรงงาน  
ที่ก่อเหตุเดือดร้อนแก่ชุมชน ได้สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการปรับลดไป 30  
ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566  หน่วยงานได้ตั้งงบประมาณไว้เพียง 2 ล้านบาท ในปี  2567 ตั้งไว้ที่  
2.8 ล้านบาท จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับลดลงในปี 2568 ที่ขอมาถึง 64 ล้านบาท ซึ่งหน่วยรับ
งบประมาณไม่สามารถชี้แจงได้ว่า งบประมาณที่จะรับไปจะใช้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ได้ปรับลดในส่วน
แผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  
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จำนวน 12 ล้านบาท คณะอนุกรมการบนัทึกการพิจารณาแล้วว่าควรปรับลด เห็นว่าผู้ประกอบการควรมี
ส่วนร่วมในค่าใช้จ่าย จะให้ภาครับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียวไม่ได้ การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด
มากกว่านี้  ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุควรรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา  
กากอุตสาหกรรม ยืนยันว่ากรรมาธิการเห็นความสำคัญของการเผชิญเหตุและการป้องกันมลพิษ  
แต่หน่วยงานไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดของการใช้งบประมาณ กรรมาธิการ ได้จึงมีความเห็นตรงกัน 
ในการปรับลดงบประมาณส่วนนี้ลง 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  430 เสียง และเห็นด้วยกับ
การแก้ไขของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 287 เสียง 

มาตรา 27      มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ

ทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   

 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจการฝึก Local CAT งบประมาณ 298 ล้านบาท  
ซึ่งมีความไม่เหมาะสม เพราะงบประมาณส่วนใหญ่คือค่าเครื่องแบบ และงบประมาณเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและเงินรางวัลเจ้าหน้าที่มีความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่มีอยู่ในแล้วในหน่วยงานอื่น ๆ  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย เนื่องจากไม่มี  
ความจำเป็นเพราะก่อให้เกิดความเครียดกับตำรวจและเพ่ิมภาระงานให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวน  
และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการอารักขาความปลอดภัยอยู่แล้ว เพื่อคืนความสงบสุขให้กับตำรวจไทย
ทุกคน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวนได้อย่างเต็มที่ และงบประมาณโครงการเกี่ยวกับพัฒนา
งานสืบสวนสอบสวนสมัยใหม่ เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 
ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งความ และไม่มีกำหนดเวลาในการดำเนินคดี สืบคดี
อย่างชัดเจน ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรม คุ้มค่ากับงบประมาณที่ ใช้  งบประมาณของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) โครงการทางวิ่งทางขับที่สอง มีการติดตาม
ความคืบหน้าโครงการอย่างไร เพราะเกี่ยวข้องกับการหานักลงทุนมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุน
มาลงทุน หากทำคำของบประมาณมาแล้ว งบประมาณทุกบาทต้องใช้ให้เกิดความคุ้มค่า และผลลัพธ์ที่ได้
ต้องมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้  ดังต่อไปนี้ 
งบประมาณของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องจากมีหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบการกระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและ
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ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 จากพระราชกำหนดฉบับนี้ทำให้ ปปง. สามารถ 
ยึดเงินสดและทรัพย์สินคดีเกี่ยวกับอาชญกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและคืนให้กับประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหายได้ ทั้งนี้ ปปง. ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วและเมตตาธรรมกับผู้ได้รับความเสียหาย 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น กองทุนสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้น เพ่ืออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และปรับลดงบประมาณการซ่อมบำรุงอากาศยานของ
กองบินตำรวจ เนื่องจากเป็นการของบประมาณที่มีลักษณะเหมือนเดิมและจำนวนเท่าเดิมทุกปี ไม่มี  
การวางแผนงานอย่างชัดเจน งบประมาณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
สำหรับตำรวจปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานมีความพร้อมในการรับภารกิจที่จะถ่าย
โอนมาจากทหารหรือไม่ งบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ  
ในเขตจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ จำนวน 
925,840,900 บาท ซี่ งเป็นงบที่ ตำรวจตั้ งเอง ทั้ งนี้  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ก็มีการตั้งงบประมาณสำหรับตำรวจไว้แล้วจำนวน 343.88 ล้านบาท  
เป็นการตั้งงบประมาณที่ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ หากซ้ำกันควรปรับลดลง รวมถึงแผนงานเพื่อทำฐานข้อมูล  
ดีเอ็นเอลายนิ้วมือเพื่อการสืบสวนสอบสวนและความมั่นคง งบประมาณ 12 ล้านบาท การเก็บตัวอย่าง 
มีความคืบหน้าอย่างไร และเป็นการบังคบัเกบ็ตวัอย่างหรอืไม ่หากเป็นการบงัคับย่อมไมเ่ป็นผลดีเป็นการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชน และเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า และแผนปฏิบัติการ  
ของตำรวจต้องมีการทบทวนให้มีความชัดเจน งบประมาณของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการ
จัดสร้างสิ่งก่อสร้างควรมีการกระจายตัวทั่วทุกวัด ไม่กระจุกตัวที่วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดคำครหา 
 สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น
อาทิ ตำรวจชั้นผู้น้อยควรได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเพ่ือขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และตำรวจมีหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากมีตรวจพบว่าตำรวจเป็นผู้กระทำผิดควรจะ  
มีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ตำรวจดีควรได้รับรางวัลและตำรวจไม่ดีควรมีการดำเนินการให้เด็ดขาด 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 คนที่สอง ตอบชี้แจงว่า งบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบำรุงรักษาอากาศยาน 
950 ล้านบาท เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ราว 61 ลำ เป็นงบประมาณที่จำเป็น มีการตั้งงบประมาณ
มาทุกปี เนื่องจากอายุการใช้งาน 30 - 40 ปี เป็นอากาศยานที่มีอายุมาก แต่ก็มีความจำเป็นเนื่องด้วย
ประเทศมีข้อจำกัดของงบประมาณ อีกทั้ง เป็นการสร้างความอุ่นใจให้ชีวิตของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนดังกล่าว สำหรับกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ  
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ได้กำหนดให้มีกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 
ซึ่งเป็นเงินเสริมจากงบประมาณปกติ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดสรรให้สถานที่ตำรวจ 
งบประมาณปี 2568 ตั้งไว้ที่ 950 ล้านบาท แต่มีเงินค่าเปรยีบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอำนาจของตำรวจ 
เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และ  
เงินค่าปรับทางปกครองที่ตำรวจสั่งปรับตามกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สบทบเข้ากองทุนฯ  
ได้ตามกระทรวงการคลังอนุมัติ ประมาณปีละ 500 - 600 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ยืนยันว่าเป็นงบประมาณที่มีการจัดสรรไว้เพียงพอ 
นอกจากนี้  ค่ าใช้จ่ ายในการดำเนิ นความสะดวก และความปลอดภั ยสำหรับการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน 1.โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 2.โครงการเฝ้าตรวจเตือนเตรียมการรองรับภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน  
3.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 4.ค่าใช้จ่ายของ
กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นและสำคัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการ
พิจารณาถึงรายละเอียดแล้วจึงไม่ได้ปรับลดส่วนใด สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจโครงการ 
Local CAT รวมถึงงบประมาณส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับโครงการถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ยืนยันว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและไม่ซ้ำซ้อน และเป็น
มาตรฐานสากล สำหรับภารกิจ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน ที่กระทบกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ สะท้อนให้เห็นว่างบประมาณเป็นส่วนสำคัญ เป็นเครื่องมือกลไกที่จะส่งเสริม  
การปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่คาดหวังไว้ 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 435 เสียง และเห็นด้วยกับการ
แก้ไขของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 285 เสียง 

 มาตรา 28      มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ในงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดหรือที่งบประมาณผู้ว่า CEO ทั้งหมดเนื่องจากไม่มีความจำเป็น งบประมาณของ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ถูกจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงบสร้างถนน สะพาน สร้างแหล่งน้ำ แต่บางจังหวัด  
มีการซ่อมและสร้างสิ่งเหล่านี้ทุกปี และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีรายละเอียด งบประมาณจัดอบรมสัมมนา  
งบประมาณในรูปแบบของความมั่นคง และงบประมาณหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
เป็นการกระชับอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ควรนำไปใช้ในการสร้างแหล่งน้ำและจัดการปัญหายาเสพ
ติด ตั้งศูนย์บำบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อก่อประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชน หรือจัดทำโครงการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  การพัฒนาท้องถิ่นมีหลายมิติ 
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เพื่อสร้างสมดุล ไม่ใช่มีเพียงมิติของการสร้างถนน สะพาน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและเกิดการพัฒนา
จังหวัดและท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และการจัดสรรงบประมาณตามความ
ต้องการของพื้นที่ จังหวัดที่มีปัญหามากต้องได้รับจำนวนมาก กำหนดยุทธศาสตร์ในการใช้งบประมาณ 
เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นและตรงตามแผนการพัฒนาเพื่อให้
ท้องถิ่นและจังหวัดมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดที่มีปัญหามากต้องได้รับจำนวนมาก กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการใช้งบประมาณ เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่น
และตรงตามแผนการพัฒนาเพ่ือให้ท้องถิ่นและจังหวัดมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การทำถนนมุ่งเน้นไปที่
ถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด แต่ยังมีถนนเชื่อมระหว่างอำเภอและหมู่บ้านยังมีไม่มีเพียงพอ จึง
ควรปรับลดงบประมาณลงเพ่ือนำไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำถนนเชื่อมระหว่างอำเภอกับ
หมู่บ้านให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาถนนได้ตรงจุด   
 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  โดยขอปรับลดงบประมาณจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการและงบประมาณที่จัดสรรไม่มีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และไม่มีตัวชี้วัดการพัฒนา
จังหวัดอย่างชัดเจน 

กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูล
เป็นอย่างดี สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ใช้หลักเกณฑ์ในการปรับลด การประหยัด
ค่าใช้จ่ายเพ่ือประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณหรือดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งงบประมาณอื่น 
ซึ่งจำนวนหน่วยรับงบประมาณ 94 หน่วยรับ จำนวน 24,000 ล้านบาท โดยได้ปรับลดไป 18 ล้านบาท 
เท่านั้น สาเหตุที่ปรับลดน้อยเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก งบประมาณในแต่
ละกลุ่มจังหวัดที่ขอมาได้ผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงบประมาณมาระดับหนึ่ง คณะกรรมาธิการจึงปรับ
ลดเพียงเล็กน้อย สำหรับงบประมาณผู้ว่า CEO  มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ตามระเบียบต้องสอดคล้องกับแผน 
ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณาและเห็นว่างบประมาณผู้ว่า CEO ยังมีความจำเป็นอยู่ในส่วนงบ
ฟังก์ชั่น ถึงจะสามารถอุดช่องว่างของงบประมาณได้ ทั้งนี้ ได้บรรจุข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ 
ไว้ในข้อสังเกตให้กับหน่วยงาน เพื่อให้ในปีต่อ ๆ ไป หน่วยงานได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  416 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนน 288 เสียง 
 
 

มาตรา 29      มีการแก้ไข 
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งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   

 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ในงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิมีการทับซ้อนกับหลายหน่วยที่มีการจัดงานในลักษณะเดยีวกัน และ
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์  
มีเจ้าภาพโดยตรงในการจัดทำสื่ออยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อนจึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง  
งบรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ขณะนี้มีรัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง มีผลประกอบการกำไร 37 แห่ง และขาดทุน  
15 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ได้ด้วยตนเอง และรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ปี 2566 
รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรมกีารนำส่งเงินให้รัฐบาล จำนวน 147,000 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจมีงบจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 
2 ล้านล้านบาท บางรัฐวิสาหกิจมีปัญหาที่มีความสลับซ้ำซ้อน บางแห่งมีกำไรและนำส่งรัฐบาล และ  
บางแห่งมีการขาดทุน งบจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหากมกีารบริหารจัดการที่ดีจะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้มากขึ้น จึงมีงบรายจ่ายบางรายการที่สามารถปรับลดลงได้จำนวน 35,000 ล้านบาท เพ่ือนำไป
เป็นงบกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การทำงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ต้องแยกรายการการบริหารหนี้
ภาครัฐ รายจ่ายค้างจ่าย ให้มีความชัดเจน งบประมาณของการเคหะแห่งชาติ ได้รับงบประมาณ 
868,936,000 บาท สำหรับโครงการฟื้นฟูเมือง นั้น การเคหะฯ มีปัญหาด้านการซ่อมแซมเป็นปัญหาเดิม
ของการเคหะที่ไม่ได้รับการแก้ไข และไม่มีการถอดบทเรียน มีการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
ไม่ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมมีความล่าช้า ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และไม่สามารถส่งมอบบ้าน
ให้ประชาชนได้ ทำให้การเคหะฯ ไม่มีรายได้ การเคหะฯ ไม่มีการจัดทำของบประมาณที่เหมาะสมในการ
ดูแลพ่ีน้องประชาชน จึงขอปรับลดงบประมาณลง  
 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้  
ขอปรับลดงบประมาณการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากบ้านที่การเคหะสร้างมีการขายไม่ออก และประสบ
ปัญหาการทุจริตเป็นจำนวนมาก งบประมาณที่ขอมาไม่คุ้มค่ากับผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการใช้งบผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ตรงกับภารกิจ และขอปรับลดงบประมาณของบริษัทขนส่งจำกัด 
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งในส่วนงบประมาณการออกแบบ การจ้างการออกแบบชานชาลาที่เป็น
สถานที่เดิม ขอปรับลดภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนำงบประมาณไปจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้ บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำสายสื่อสารลงใต้ดินได้สำเร็จ งบประมาณโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มวยไทย Soft Power ทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณจำนวน 90,000,000 
บาท สำหรับค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยประจำจ่าค่ายมวย จำนวน 500 ค่ายในอัตราค่าตอบแทน 
 
เหมาจ่าย จำนวน 500 คน ๆ ละ 180,000 บาท (15,000 บาท x 12 เดือน) การจัดแข่งขันมวย 18 เวที 



- 13 - 

 

  

เพื่อโชว์เฉย ๆ จำนวน 184 ล้านบาท เนื่องจากไม่ได้ตอบโจทย์การเป็น Soft Power และการปรับลด
ครั้งนี้ไม่ได้กระทบตอ่การทำงาน แต่ปรับลดในส่วนที่เป็นการประชาสัมพันธ ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
เพราะไม่ได้เป็นการยกระดับ Soft Power อย่างแท้จริง และส่วนที่อาจจะเป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น และยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ Soft Power อย่างชัดเจน การจัดสรรงบประมาณให้กับ
รัฐวิสาหกิจ เช่นการเคหะแห่งชาติ ต้องจัดสรรงบประมาณให้มีความเพียงพอเพ่ือช่วยเหลือและดูแล
ประชาชนกลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ และกลุ่มคนจน ให้มีที่อยู่อาศัย 

กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงงบประมาณของรัฐวิสาหกิจเป็น 
การเปลี่ยนแปลงไปเป็นงบกลางค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจจำนวน 35,000 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาทบทวนแล้วขอปรับลด
งบประมาณในส่วนที่สามารถชะลอการดำเนินการได้เพ่ือไปดำเนินการโครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล การปรับลดงบประมาณดังกล่าวการปรับลดตามมาตรา 40 รายจ่ายเพ่ือการชำระหนี้ภาครัฐ
ตามงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ กรอบวงเงิน 
ค่าออกแบบ การเคหะแห่งชาติ เป็นกรอบวงเงินแต่ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลง  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Soft Power มวยไทย และการชกมวย กรรมาธิการมกีารตั้งคำถาม การกีฬา
แห่งประเทศไทยได้รับการชี้แจงว่าถ้ารัฐสนับสนุนเอกชน รัฐจะสามารถกำหนดสถานที่และสามารถ
สนับสนุนมวยจากต่างจังหวัดให้เข้ามาชกในรายการชกมวยที่เป็นเวทีระกับสากล และสามารถกำหนด
เงื่อนไขได้ในรายละเอียดมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้เงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับรัฐ จึงขอยืนยันตามเดิม 
 นางมนพร เจริญศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 คนที่ห้า ตอบชี้แจงว่า การออกแบบการก่อสร้างหมอชิต งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
39 ล้านบาทเป็นการออกแบบเพ่ือนำมาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอำนวยความสะดวกปัจจุบัน  
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่หมอชิตมีความหนาแน่นลานจอดรถห้องน้ำและลิฟท์ใช้ไม่ได้เนื่องจาก 
มีอายุการใช้งานเกินห้าปี ซึ่งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การพัฒนาตึกสูงและ 
รวมขนส่งทุกเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อระบบราง และมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาออกแบบ
การดำเนินโครงการดังกล่าว ไม่เป็นการซ้ำซ้อนแต่อย่างใด ในกรอบงบประมาณปี 2568 มีการลงนาม
สำรวจออกแบบในการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ในกรอบงานของบขส. ทั้งกรอบวงเงินโดยการกำหนด
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการใดๆ ก็ตามในขณะนี้มีคณะกรรมการฝ่ายจัดการและ 
 
อนุกรรมการกำกับกลยุทธ์การบริหารคณะกรรมการบขส. ไม่ใช่เพียงแค่รัฐมนตรีสั่งการหรือใครคนหนึ่ง
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ตั้งราคากลาง ทุกการทำงานมีความโปร่งใสและดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้จากโครงการดังกล่าว 
ที่ได้ออกแบบและจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทั้งนี้ ยังมีแผนงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงพ้ืนที่
โดยเฉพาะอำนวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและผู้สูงอายุผู้พิการที่มาใช้
บริการการจัดระบบจราจรทั้งภายในและภายนอกสถานีขนส่งจะมีการก่อสร้างอย่างคุ้มทุนและมีการใช้
ประโยชน์ในงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพ่ือลดความแออัดรถโดยสาร และเพ่ือความสะดวกของประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 คนที่สอง ตอบชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของรัฐวิสาหกิจใน
หลายส่วน  ยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนงบประมาณในครั้งนี้ไปเป็นงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น
ข้อตกลงร่วมกันซึ่งทางสถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้เสนอมาเพ่ือชะลอการชำระหนี้สินจากมาตรา 28 
บางส่วนเพ่ือไปดำเนินการโดยการกระตุ้นภารกิจเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนของภาครัฐไม่ได้
กระทบต่อความมั่นคงหรือเสถียรภาพของสถาบันการเงินสถาบันการเงินของรัฐมีความแข็งแกร่งเช่นเดิม
และอยู่ในระดับที่สูงมาก ภารกิจการทำโครงการ 20 บาท ตลอดสายในกรุงเทพมหานครเป็นภารกิจ 
ที่ต้องรอการแถลงนโยบายและไม่ได้เป็นภารกิจที่ต้องพ่ึงพาการชดเชยเงินจากรัฐ เป็นกลไกที่สามารถ
กำหนดได้เพ่ือลดภาระที่จะเกิดกับงบประมาณของรัฐให้ได้มากที่สุด ข้อสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
การกำหนดวิธีการกำหนดรายจ่ายในกระบวนการทำงบประมาณรวมถึงการรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ 
เพื่อนำเสนอต่อสาธารณะชนในแง่มุมที่อาจเป็นประโยชน์ขึ้นเป็นข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์  กรรมาธิการ
เสียงข้างมากขอรับไว้ในฐานะที่ทำงานประสานร่วมกับคณะรัฐมนตรีจะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นสำนกังบประมาณสภาหรอืกระทรวงการคลังเพื่อนำข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ต่อไป
ในอนาคต 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 432 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 277 เสียง 

มาตรา 30     มีการแก้ไข 
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   

 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยเห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ไม่เพียงพอกับภารกิจการเป็นเสาหลักประชาธิปไตยของสถาบันนิติบัญญัติ ควรได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจ ในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าเห็นว่าควรใช้งบประมาณจากรายได้ของ
ตนเอง เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้ามีรายได้จากการบริหารหลักสูตรหลายหลักสูตร  และรายได้ส่วนนี้
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ไม่ต้องส่งคืนคลัง สถาบันพระปกเกล้าต้องเป็นสถาบันวิชาการในระบอบประชาธิปไตย และมีความเป็น
กลางในการชี้นำประชาธิปไตย การบริหารงานของผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าต้องมีความคุ้มค่ากับ
งบประมาณ ต้องสร้างบุคลากรออกมาเพ่ือสนับสนุนประชาธิปไตย สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่ใช่เน้น
การสร้างสายพันธ์กันเป็นกลุ่มก้อน  นอกจากนี้ กรรมาธิการขอปรับลดงบประมาณของสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการปรับลดลง ทั้งที่จำนวนสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนลดลงจาก 
250 คน เป็น 200 คน ภารกิจบางภารกิจของสมาชิกวุฒิสภามีความซ้ำซ้อนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ การฝึกอบรม ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ค่าอาหาร ขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการประชุมเย็น ทั้งของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และเจ้าหน้าที่จราจร ค่าอาหารรับรองคณะกรรมาธิการ ที่สิ้นเปลืองเกินไป ซึ่งสามารถปรับลดได้  
20 ล้านบาท และวางแผนการรับประทานอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งพ้ืนที่ในการ
รับประทานอาหารเพ่ือไม่ให้มีอาหารเหลือ และนำเงินงบประมาณไปปรับปรุงและดูแลด้านอื่น ๆ แทน 
 สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น 
ที่จอดรถในอาคารรัฐสภา ให้สิทธิ์คนมาก่อนสามารถเลือกที่จอดได้ ไม่ต้องล๊อคที่จอดรถ ใช้เงินส่วนตัว
สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่ต้องจัดงบประมาณอาหาร จัดเฉพาะค่าชา กาแฟ ก็พอ 
เชิญชวนร้านอาหารให้มาให้บริการเพื่อความหลากหลาย ให้เลือกรับประทานเอง ไม่ต้องใช้งบประมาณ
ของรัฐสภา เพื่อไม่เป็นที่ครหาของประชาชน 

กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่า งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของสถาบัน
พระปกเกล้า ได้รับการชี้แจงวา่ คอมพิวเตอร์ชุดนี้ใช้มาเป็นระยะเวลาเกิน 7 ปีแล้ว เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ที่ใช้ และถึงรอบในการเปลี่ยน สถาบันพระปกเกล้าชี้แจงว่าสถาบันมีงบประมาณน้อยอยู่แล้วและได้รับ
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ กรรมาธิการ
ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดว่าจะวางตัวประเด็นทางการเมืองอย่างไร มีหน้าที่เฉพาะดูแลพิจารณา
งบประมาณ สำหรับอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรมีสโมสรอยู่ใกล้สมาชิก ให้ยกเลิกการจัด
อาหารฟรี แต่เป็นการเติมเงินในบัตรเติมเงินเพ่ือให้สมาชิกฯ ไปเลือกซื้อเอง โดยสภาต้องเชิญชวนให้  
มีผู้มาออกร้านอาหารให้จำนวนมากขึ้น เพ่ือการแข่งขันของร้านค้าการให้บริการ การปรับลดค่าอาหาร
ของสมาชิกจำนวน 150 ล้านบาท ที่ผ่านมางบประมาณค่าอาหารมีประมาณปีละ 72 ล้านบาท และ 
มีการใช้อยู่ประมาณ 30 ล้านบาททุกปี จะเหลืองบประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรนำไปใช้ต่อ แต่ในปีนี้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสัมมนามีแนวความคิดว่าควรจะ 
 
ปรับลดงบประมาณลงประมาณ 30 ล้านบาทจาก 72 ล้านบาท เพื่อให้คงเหลืออยู่ 40 ล้านบาทเพ่ือให้
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สำนักงานฯ ได้บริหารจัดการ แต่เนื่องจากว่าหากตัดลด 30 ล้านบาท สำนักงานฯชี้แจงว่ามีสมาชิกฯ
บางส่วนมีความประสงค์ที่จะประชุมในวันศุกร์ ซึ่งปกติแล้วอาหารจะจัดเฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี 
ในวงเงิน 30 ล้านบาท แต่ถ้ามีการประชุมในวันศุกร์จึงจำเป็นต้องสำรองค่าอาหารไว้ และการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและปีนี้
คาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันหลายครั้ง จึงจำเป็นต้องสำรองค่าอาหารไว้ทางคณะอนุกรรมธิการจึงมีมติ
ปรับลดลงเพียง 15 ล้านบาท แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดนิมีข้อท้วงติงมาที่สำนกังานฯว่า การจัดอาหาร 
จำนวน 500 ท่าน ในการประชุมที่จริงไม่ถึง 500 ท่าน นอกจากจะไม่ถึง 500 แล้วทางสำนักงานฯ 
ยังมีการจัดให้กับกรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญอีกต่างหากด้วย  ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผล
ประกอบให้กับคณะกรรมาธิการปรับลดงบประมาณลงจำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ซึ่งทางสำนักงานฯ 
ได้อุทธรณ์ไปที่ห้องกรรมาธิการแต่สุดท้ายกรรมาธิการเสียงข้างมากก็มีมติให้ปรับลดงบประมาณลง  
15 ล้านบาท 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 430 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 280 เสียง 

มาตรา 31     มีการแก้ไข 
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   

 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานศาล
ยุติธรรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) หลักสูตรไม่ตอบโจทย์
วัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ตอบโจทย์โครงการ และการวัดผลด้วยการศึกษาดูงานไม่ได้ช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายให้กับสังคมแต่อย่างใด หลักสูตรเช่นนี้จะลดทอน  
ความน่าเชื่อถือของศาล เพราะผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นกลุ่มผู้พิพากษา ตุลาการ นักการเมือง ข้าราชการ
ระดับสูง และกลุ่มทุน จึงขอตัดลดงบประมาณในโครงการ นธป. ทั้งหมด 8.8 ล้านบาท เพ่ือเป็น
หลักประกันความเป็นกลางให้กับศาล ให้ทำหน้าที่ตุลาการด้วยความเป็นอิสระ  และขอปรับลด
งบประมาณโครงการพัฒนาระบบช่วยร่างคำร้องคำฟ้องอัตโนมัติด้วย AI สำหรับคดีแรงงาน ซึ่งในคดี
แรงงานในศาลแรงงานจะมีเจ้าพนักงงานทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว ระบบดังกล่าวจึงยังไม่มีความจำเป็นใน
ขณะนี้ งบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการ
อำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือประหยัดงบประมาณเพราะมีหลายช่องทางที่ศาล
รัฐธรรมนูญจะสามารถสอบถามความเชื่อมั่นได้ 
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 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณในส่วนของ
เงินเดือนผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ รถยนต์ประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ บ้านพักตุลาการ รวมทั้ง
หน่วยงานที่ไม่จำเป็นในศาลรัฐธรรมนูญ ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกับ
ข้าราชการตำแหน่งอื่น ๆ การยึดทรัพย์ของศาลยุติธรรม มีการนำเงินที่ยึดได้ไปฝากเพ่ือให้เกิดดอกเบี้ย 
เมื่อคดีสิ้นสุดไมม่ีการคืนดอกเบี้ยใหเ้จ้าของทรัพย์ คืนแต่เงินต้น และนำเงินดอกเบี้ยไปเป็นสวัสดิการของ
ศาล เหตุใดไม่คืนดอกเบี้ยให้กับเจ้าของทรัพย์ หากจะทำเช่นนั้นต้องออกเป็นกฎหมาย 

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ปรับลด
งบประมาณรถประจำตำแหน่ง เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่า จากข้อสอบถามถึงเงินวางศาล ซึ่งเป็นเงินคู่ความทั้งโจทย์และ
จำเลยหรือเงินประกันตัวซึ่งเจ้าของทรัพย์ได้วางหลังจากคดีสิ้นสุดลง เงินจำนวนดังกล่าวถ้ารวมกันแล้ว
ทุกศาลจะฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย เกิดดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก เหตุใดจึงไม่คืนดอกเบี้ยให้กับคู่ความ 
จากเบื้องต้นได้รับคำชี้แจงว่า ดอกเบี้ยจากเงินประกันนี้เรียกว่าดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง มีตั้งแต่
สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงยุติธรรมโดยจะเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน เช่น ค่านำหมาย ค่าปรับอื่น ๆ และไม่ได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้เป็นสวัสดิการของศาล  
แต่อย่างใด ถ้าหากอยากได้ดอกเบี้ยคืนต้องออกเป็นกฎหมาย หรือออกเป็นระเบียบอย่างชัดเจน 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 406 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 282 เสียง 

มาตรา 32     มีการแก้ไข 
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ    

 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยปรับลดงบประมาณโครงการอบรมของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและองค์กรอัยการสูงสุด  

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น
งบประมาณการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในการไต่สวนสำนวน หรืองบลับของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ และการใช้งบประมาณในการอบรม มีความจำเป็น และมีประโยชน์ต่อผู้ที่
ได้เข้าการอบรม เพ่ือให้กลไกการทำงานมีประสิทธิภาพ 
 กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณผู้แปรญัตติและสมาชิกฯ ที่ ให้ความสนใจ
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คณะกรรมาธิการจะบันทึกไว้และนำไปพิจารณาในงบประมาณปีถัดไป ทั้ งนี้  ขอยืนยันตามที่
คณะกรรมาธิการเสี่ยงข้างมากที่มีการแก้ไข 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 434 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 292 เสียง 

มาตรา 33     มีการแก้ไข 
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ    

 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ได้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำงบประมาณที่ได้รับไปพัฒนาและส่งเสริมการบริการให้กับประชาชน  
ในทุกด้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น 
ควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม และตรงกับ
เป้าหมายที่กำหนด เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง 

 กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สำนักงบประมาณควรจะดูถึงรายได้และเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันนี้ การจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สูตรการแบ่งศาลโดยแบ่งเท่ากัน  และ 
ตามขนาดพ้ืนที่ตามจำนวนประชากรและแปรผกผันตามรายได้  ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่า
สูตรของการผกผันร้อยละ 40 หมายความว่าองค์กรท้องถิ่นไหนที่มี รายได้หรือเงินสะสมน้อยจะได้รับ
การอุดหนุนน้อยซึ่งร้อยละ 40 อาจจะน้อยเกินไปควรจะลดลงในส่วนของการแบ่งเท่ากันร้อยละ 30  
เพ่ือไปเพ่ิมในส่วนของการผกผัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอีกประเด็นที่คณะกรรมการได้พูดถึงคือการเพ่ิมภาษีตัวใหม่ร้อยละ 35 ตามกฎหมาย 
กระจายอำนาจแต่ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ร้อยละ 29 และอีกประเด็นคือภาษีที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศและภาษีที่รัฐจัดเก็บให้และภาษีที่รัฐแบ่งให้  รวมทั้งภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
ยังเป็นภาษีตัวเดิมตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจปี 2542 ยังไม่มีภาษีตัวใหม่เพ่ิมให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นการจะไปถึงเป้าหมายร้อยละ 35 จะต้องมีการเพ่ิมภาษีตัวใหม่ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ ภารกิจที่ซ่อนเร้นและเป็นภารกิจของ
รัฐบาล เช่น นมโรงเรียน แฝงไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจ่ายเงินร้อยละ 29 แต่ท้องถิ่นได้
บริหารจัดการเองไม่ถึงร้อยละ 15 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการเรื่องการกระจายอำนาจให้
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เป็นไปตามเจตนารมย์ร่วมกันอย่างแท้จริง ในส่วนของอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบ ปรับลดงบประมาณ
ลงไป 64,000,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมาก และไม่เคยถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ว่านำเงินงบประมาณไปทำอะไร เพราะแต่ละพ้ืนที่มีความต้องการแตกต่างกัน เมื่อขอมาอนุกรรมมาธิ
การมีหน้าที่พิจารณาตามที่ขอและไม่ตัดโครงการที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นส่วนจำนวนที่ปรับลดลง
ปรับจากราคามาตรฐานของบางโครงการที่เสนอมาที่ ราคาเกินกว่าราคามาตรฐาน ส่วนรายการอื่น 
เช่น รายการถนน ดูราคาต่อตารางเมตร ไม่ให้มีการคำนวณราคาเกินกว่าราคาที่ควรจะเป็น 
อนุกรรมธิการเห็นตรงกันและเข้าใจในเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของการกระจายอำนาจและในอนาคตจำเป็น 
ที่จะต้องหาแนวทางร่วมกันเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มประสิทธภิาพต่อไป และขอยืนยันในมติ
ของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 450 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 292 เสียง 

 มาตรา 34     ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   

- กรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติไม่ติดใจ 

 มาตรา 35     ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   

 - กรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติไม่ติดใจ 

 มาตรา 36     ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น หน่วยงานมีพัฒนาการในการชี้แจงที่ดีขึ้นต่อ
คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นจึงไม่ติดใจ 

 หมวด 4     ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ    

 มาตรา 37     มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ 
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 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ   
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น เนื่องจากงบประมาณด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์  มีความผิดปกติผู้รับเหมาชั้นพิเศษงานก่อสร้างทาง มีการปั้นโครงการมาให้ผู้รับเหมา 
ชั้นพิเศษงานทาง และมีการกีดกนัการแข่งขนัไม่ให้มกีารเลื่อนชั้น ควรมีการติดตามตรวจสอบการประมูล
งานโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เพ่ือป้องกันการฮั้่วการประมูล และขอปรับลดงบประมาณและ
แผนงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 3 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้เป็นพ้ืนที่แห่งขุมทรัพย์ของการของบประมาณ ทำให้มีการตั้งงบประมาณที่ผิดพลาด แผนงานและ
โครงการที่เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น จึงไม่สามารถแก้ปัญหาที่
ต้นตอของปัญหาได้ มีการตั้งงบประมาณเกินความจำเป็น เพราะไม่สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ 
 ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดย ขอปรับลดงบประมาณโครงการจัดการ
น้ำเสียของกระทรวงมหาดไทย มีปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้   
มีการก่อสร้างล่าช้า  และไม่มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ ใช้ งานขุดลอกของกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสำรวจความลึกของจุดที่จะลอก 
งบประมาณการทอ่งเที่ยวเชิงบูรณาการ เนื่องจากมีความซ้ำซอ้นของการทำงาน หากปรับลดลงได้จะเป็น
การประหยัดงบประมาณ 
 สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น
การแก้ปัญหายาเสพติด โดยให้มีแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะใน 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีนโยบายการแก้ปัญหา
อย่างชัดเจน มีผู้เสพติดยาเพ่ิมมากขึ้น ควรเป็นวาระแห่งชาติ ต้องกำหนดระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีการ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ขอให้ตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับปัญหายาเสพติด 
อย่างจริงจัง สำหรับการปราบปรามขอชื่นชมว่ามีการกำจัดได้มากขึ้น แต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุยังมีจำนวน
ยาเสพติดยังมีมากอยู่ รัฐต้องช่วยผลักดัน นอกจากนี้ ขอเสนอให้ตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด 1 ศูนย์  
ต่อ 5 อำเภอ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาช่วยในการบำบัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทมากยิ่งขึ้น  

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 คนที่ห้า ตอบชี้แจงว่า การจัดการประมูลโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคม  
มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดมูลค่าของโครงการ 
กำหนดชั้นของผู้รับเหมาที่จะมารับงาน เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโครงการที่สำคัญในพื้นที่
ที่สำคัญ เช่น ในพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่น อาจทำให้ประชาชนเกิดอุบัติเหตุ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้
ผู้รับเหมาที่มีความสามารถชั้นพิเศษ คือมีความสามารถความพร้อมด้านเงินลงทุนมีความพร้อมของ
เครื่องจักร มีความพร้อมในเรื่องของบคุลากร อันจะทำให้โครงการนัน้มปีระสิทธภิาพและเป็นไปตามแผน 
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อย่างรวดเร็วและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน สำหรับหลักเกณฑ์ในการประมูลงานของ
กรมบัญชีกลาง ขณะนี้จะมีสมุดพกสำหรับผู้รับเหมาในเรื่องของการขึ้นชั้น อันจะเป็นหนึ่งในกติกา ท่ีได้
เสนอไปยังกรมบัญชีกลาง หากกรมบัญชีกลางผ่านหลักเกณฑ์นี้ กระทรวงคมนาคมก็ยินดีปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้กำชับในเรื่องของกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องของความโปร่งใสทุกกรมการสามารถตรวจสอบได้ สำหรับกรมเจ้าท่ามีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนั้น งานของกรมเจ้าท่าที่ผ่านมาได้มีโครงการ
ขุดลอกต่างตอบแทน หรือโครงการขุดดินแลกน้ำซึ่งไม่ต้องตั้งงบประมาณของแผ่นดินแต่อย่างใด  
โดยผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วง 

กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอบชี้แจงว่าบางโครงการจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพราะเป็น
โครงการเฉพาะด้าน เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญ อาจจะต้องมีการปรับมาตรการให้มี
ความรุนแรงขึ้นระดับหนึ่ง 

 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  451 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 302 เสียง 

    หมวด 5     ไม่มีการแก้ไข 
    งบประมาณรายจ่ายบุคลากร    
  มาตรา 38  มีการแก้ไข 
  งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ    
  - ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 447 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 442 เสียง 

  หมวด 6  ไม่มีการแก้ไข 
  งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน   

  มาตรา 39   มีการแก้ไข 
  งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย 
ของหน่วยรับงบประมาณ 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ    
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  ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณกองทุนเงินเพ่ือให้
กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.) ร้อยละ 20 เนื่องจากในปีงบประมาณนี้ กยศ. มีการของบประมาณเพ่ิม 
3,772,982,900 บาท พร้อมทั้ง มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลตอ้งเร่งแก้ไขปญัหาอย่างเป็นระบบ คำนวณยอด
หนี้ใหม่ให้ครบทุกคน เร่งคืนเงินให้ลูกหนี้ ในระยะสั้นต้องจัดงบประมาณให้กยศ.อย่างเพียงพอ และใน
ระยะยาว ต้องหากลไกลในการจูงใจให้ลูกหนี้ชำระเงิน  งบประมาณโครงการ SME ONE ID ของ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ดำเนินการมา 3 ปี แต่มีผู้ประกอบการเข้า
ระบบได้จำนวนน้อย การตั้งตั้วชี้วัดว่าจะเพิ่ม SME ได้ 400,000 ราย เป็นการตอกย่ำความล้มเหลวของ 
สสว. และรัฐบาลในการช่วยเหลือ SME และ การใช้งบประมาณเพ่ือ SME อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และ
งบประมาณโครงการ CEA Online Academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของ สสว.มีการทำงานที่
ซ้ำซ้อนกันหลายกระทรวง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่ได้ผลตอบแทนที่แท้จริงจากการใช้งบประมาณ
จำนวนมาก ไม่มีความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 

 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 คนที่สอง ตอบชี้แจงว่า ยืนยันว่า กยศ. ยังอยู่ในจุดที่สามารถบริหารจัดการได้ แต่หลักคิดที่
ได้มีการแปรเพ่ิมในเรื่องของงบประมาณให้กับหน่วยงานใด ขึ้นอยู่กับขั้นตอนแต่ละหน่วยงานทำคำขอ
เข้ามาที่สำนักงบประมาณ คำขอก็จะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติและส่งไปยังคณะกรรมาธิการ
งบประมาณ เมื่อได้พิจารณาร่วมกันซึ่งทุกพรรคมีความคิดเห็นตรงกัน แบ่งตามส่วนงบประมาณที่มี ส่วน
หนึ่งไปลงที่กยศ. ซึ่งสามารถเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของกยศ.ราบรื่นขึ้น 
สำหรับโครงการ SME ONE ID ดี แพลตฟอร์ม Soft Power เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ยังยืนยันถึง
ความจำเป็น ขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอยืนยันแก้ไขตามมติ 
เสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน  457 เสียง และเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 310 เสียง 

 หมวด 7     ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการชำระหน้ีภาครัฐ  

 มาตรา 40     ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 

 



- 23 - 

 

  

   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายรายมาตราวาระที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่สาม ด้วยคะแนน 309 เสียง และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 462 เสียง เพ่ือไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไป  
   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ขอบคุณประธานฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งถือว่า 
เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้
ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อน 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนในทุกมิติ  สำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอ รวมทั้งความห่วงใย 
ที่สมาชิกฯ ได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีอากรของพ่ีน้องประชาชน โดยจะใช้อย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น ขอขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลา
และร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วง  
ไปด้วยดี โดยข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารวิสามัญเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ รัฐบาลจะนำไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่า  รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ  ทั้งนี้  ขอให้ความมั่นใจว่านโยบายและมาตรการและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้  จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนด 
โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพ่ือที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปไปกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวหน้า
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความมุ่งหมายของ
รัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งนี้ทุกคนต่อไป 

 (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา    (ไม่มี) 

(6) เรื่องที่เสนอใหม่    (ไม่มี) 

 (7) เรื่องอื่น ๆ    (ไม่มี) 

                     จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา 21.56 นาฬิกา 

ปิดประชุมเวลา 21.56 นาฬิกา 

     ******************************************* 


